

Số: 86 /TB-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại cuộc họp Tổ công tác đặc biệt của Thống đốc tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/03/2009**

Chiều ngày 13/03/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quan hệ tín dụng với các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Trưởng Văn phòng đại diện NHNN tại Tp.HCM, đại diện Văn phòng NHNN và thành viên Tổ công tác đặc biệt. Sau khi nghe báo cáo sơ kết hoạt động của Tổ trong thời gian 3 tháng qua và các thành viên dự họp phát biểu ý kiến, Thống đốc NHNN đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống đốc đánh giá cao hoạt động của Tổ công tác trong thời gian 03 tháng qua. Trên tinh thần chỉ đạo của Thống đốc, các thành viên của Tổ đã nghiêm túc, tích cực triển khai thực hiện, đạt được mục đích hoạt động của Tổ là nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng; đồng thời giải tỏa được tâm lý bức xúc của các doanh nghiệp đối với hoạt động ngân hàng. Tổ đã có phương pháp làm việc hợp lý, chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân Tp.HCM, các Sở, Ban, ngành liên quan và các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề, đặc biệt là làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp thực sự có khó khăn trong tiếp cận vốn. Trong quá trình thực hiện, Tổ cũng đã tuyên truyền, phổ biến để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hoạt động ngân hàng và các chính sách của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, báo cáo sơ kết 3 tháng thực hiện của Tổ công tác chưa nêu bật được những kết quả đó, chưa đưa ra được những nội dung công việc hay số liệu có sức thuyết phục. Thống đốc yêu cầu Tổ công tác hoàn thiện thêm Báo cáo, trong đó, cần nêu rõ một số nội dung sau: thực trạng hiện nay của các doanh nghiệp vừa và nhỏ; nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay ngân hàng; quá trình triển khai, thực hiện của Tổ công tác trong thời gian qua, trong đó cần phải có đánh giá chính xác, nghiêm túc về những kết quả đã đạt được và hiện đang còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, Tổ công tác cần đưa ra những kiến nghị, đề xuất sự phối hợp, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tp.HCM, Ngân hàng Nhà nước, Sở, Ban, ngành liên quan và các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề để tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ công tác hoạt động đạt hiệu quả cao.



Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang tích cực chỉ đạo trong toàn ngành triển khai thực hiện việc hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 và Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 3/2/2009 của Thống đốc NHNN về quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh. Đây là một trong những giải pháp nhằm chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Trong quá trình thực hiện, có thể phát sinh nhiều kiến nghị, vướng mắc liên quan đến cơ chế này nên Tổ công tác cần phải tiếp tục duy trì hoạt động để hỗ trợ các doanh nghiệp hiểu rõ, chính xác về cơ chế hỗ trợ lãi suất. Do mục đích hoạt động của Tổ công tác có thay đổi so với trước đây nên cơ cấu tổ chức của Tổ sẽ có sự thay đổi cho phù hợp hơn. Để hoạt động của Tổ công tác có hiệu quả thì thành phần sẽ gồm 02 cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Trung ương (trong đó, 01 cán bộ của Vụ Chính sách tiền tệ và 01 cán bộ Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh) và 03 cán bộ của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác được thành lập theo Quyết định 1301/QĐ-NHNN ngày 10/12/2008 vẫn tiếp tục hoạt động cho tới khi có Quyết định thành lập Tổ công tác mới.

Thừa lệnh Thống đốc, Văn phòng NHNN xin thông báo tới các đơn vị và cá nhân liên quan biết để có kế hoạch triển khai thực hiện. *sm*

**Nơi nhận:**

- Ban lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Các đơn vị thuộc NHNN;
- Các thành viên Tổ công tác đặc biệt tại Tp.HCM;
- Lưu VP, VP2.

[www.LuatVietnam.vn](http://www.LuatVietnam.vn)

 LuatVietnam

TL/THỐNG ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG



Đào Minh Tú